



Chúa trong lòng con

trầm lắng - êm dịu

Thái Nguyên



1. Chúa trong lòng con trong thâm sâu của cõi tâm hồn Chúa hiện diện sâu lắng trong
2. Chúa trong lòng con xin cho con qui hướng về Ngài trong tâm tình triu mến không



con Chúa trong lòng con Ngài ẩn thân trong chính thâm tâm, Ngài gần con hơn trái tim
ngôi. Chúa trong lòng con Ngài đợi con giây phút tương giao Ngài chờ con tha thiết dâng



con Ngài cận kề hơn chính thân con. Chúa trong lòng con xin cho con bước xuống lòng
trao, tình của Ngài như sóng dâng cao. Chúa trong lòng con xin cho con tiếp rước mình



mình xin cho con yêu mến hết tình. Chúa trong lòng con xin cho con giây phút lặng
Ngài xin cho con ôm ấp riêng Ngài. Chúa trong lòng con xin cho con say đắm chìm



thình để được nhìn bóng dáng Thần Linh trong ân tình chan chứa niềm tin.
sâu hoà nhập vào sức sống Thần Linh đang tuôn trào chan chứa đường bao.



ĐK. Trong tim con tràn dâng khôn với bao nỗi say muốn lời ân phúc ôi linh thiêng một trời cao



vút. Khi con đã gặp Ngài con như rơi vào đại dương mênh
Khi con gặp Ngài con như rơi vào



mông con như chìm ngập vào trong tình không.
đại dương mênh mông con như chìm ngập trong tình không



Không còn con và Ngài nữa, con chẳng là gì Chúa ơi và Ngài là tất cả trong



con cho con được chìm sâu trong Ngài.

chìm sâu trong Ngài chìm sâu trong Ngài.

Sheet Chúa trong lòng con, file .PDF

"1. Chúa trong lòng con trong thâm sâu của cõi tâm hồn"

* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Chúa trong lòng con của tác giả Lm. Thái Nguyên đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

* Credit

- Tên sheet nhạc: Chúa trong lòng con

- Tác giả: Lm. Thái Nguyên

- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/1057-chua-trong-long-con>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của ivoicesoft.com